

# GIẢI THƯỞNG THÀNH TỰU 2009-2010

## Sản Khoa – Phụ khoa – Vô sinh

Để tạo điều kiện cho các cá nhân và đơn vị trình bày và trao đổi các thành tựu mới của các bệnh viện, trung tâm, đơn vị đang công tác, Ban tổ chức hội nghị tổ chức “Giải thưởng thành tựu 2009-2010”. Nội dung bao gồm các ứng dụng mới hay các đề tài nghiên cứu khoa học đã được công bố trong năm 2009-2010 của các đơn vị trong cả nước trong các lĩnh vực Sản khoa, Phụ khoa và Vô sinh.

### HÌNH THỨC TRÌNH BÀY

Các bài báo cáo được Ban Tổ chức chấp thuận sẽ trưng bày dưới hình thức poster tại sảnh triển lãm hội thảo trong suốt thời gian diễn ra hội nghị. Tất cả các đề tài được chọn sẽ được trưng bày ở vị trí trang trọng, thuận tiện cho đại biểu thưởng lãm và thảo luận. Đồng thời, báo cáo này sẽ được in trong tài liệu chính thức của hội nghị và phát hành qua website [www.hosrem.org.vn](http://www.hosrem.org.vn), hay các kênh phát hành tài liệu khác của HOSREM để đồng đảo các đồng nghiệp tham khảo.

### QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ TÀI THAM DỰ GIẢI THƯỞNG

Nội dung: các đề tài liên quan đến sức khỏe sinh sản đã được công bố tại các sự kiện khoa học khác trong năm 2009-2010, hoặc các đề tài chưa được công bố. Đề tài có tính mới và đóng góp xây dựng cho sự phát triển khoa học của ngành.

### QUY TRÌNH THAM DỰ GIẢI THƯỞNG

Thời gian	Nội dung công tác
16-9-2010	Tác giả chính của đề tài gửi lý lịch khoa học  Tác giả gửi tên đề tài và phần tóm tắt của đề tài để tiểu ban khoa học xem xét. <i>Bài tóm tắt khoảng 1000 chữ (font Arial hoặc Times New Roman), kèm hình ảnh và bảng biểu. Ban Tổ chức khuyến khích tác giả gửi những hình minh họa cho bài báo cáo các files chất lượng cao.</i>
20-9-2010	Ban Thư ký hội nghị liên lạc với tác giả để phản hồi về việc báo cáo có được chọn trưng bày ở hội nghị và tham dự giải thưởng hay không.
26-9-2010	Tác giả gửi e-mail cho Ban Thư ký hội nghị để báo:  <ul style="list-style-type: none"> <li>Phương án 1: Tác giả tự thiết kế - in ấn báo cáo poster và nộp về Ban tổ chức (theo kích thước: 80cm ngang x 100cm dọc)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phương án 2: Ban tổ chức thiết kế + in ấn (miễn phí) báo cáo poster dựa trên phần tóm tắt của tác giả.</li> </ul>
6-10-2010	Tác giả gửi toàn văn hoặc tóm tắt của đề tài để in ấn tài liệu.
26-10-2010	<p>Ban Tổ chức gửi thư mời đến những tác giả có đề tài được chọn tham dự giải thưởng của hội nghị.</p> <p>Nếu lựa chọn phương án 1, tác giả gửi poster đã được thiết kế + in ấn về để ban tổ chức đóng lên khung trưng bày (chất liệu in ấn là giấy glossy hoặc giấy PP).</p>
6-11-2010	Ban Giám khảo sẽ chấm điểm và công bố kết quả giải thưởng thành tựu vào phần tổng kết hội thảo.

Tóm lại, nếu đề tài được chọn là đề tài tham dự giải thưởng thành tựu của hội nghị thường niên, tác giả cần gửi cho Ban Tổ chức 3 tài liệu:

- Lý lịch khoa học của tác giả chính đề tài (26-9)
- Bài tóm tắt của đề tài (26-9)
- Toàn văn của đề tài để in ấn tài liệu (6-10-2010)

Bài gửi về e-mail [hosremhcm@yahoo.com.vn](mailto:hosremhcm@yahoo.com.vn), hoặc [hosrem@hosrem.vn](mailto:hosrem@hosrem.vn).

#### **QUYỀN LỢI CỦA TÁC GIẢ CHÍNH**

- Tác giả chính (tên đầu tiên trong đề tài dự giải) được chọn tham dự giải thưởng được miễn phí dự hội nghị.
- Nội dung đề tài được in trong tài liệu chính thức của hội nghị. Được tặng thêm 1 bộ tài liệu hội nghị.
- Được tặng lại poster sau khi đã trưng bày tại hội nghị.
- Được ghi tên vào danh sách chọn lựa giải thưởng thành tựu và có thể được nhận 1 trong 3 giải thành tựu: giải nhất (3 triệu đồng), giải nhì (1 triệu đồng) hoặc giải ba (500.000 đồng).
- Giấy chứng nhận và quà lưu niệm.

*Những đơn vị/ cá nhân có nhu cầu tham khảo định dạng và cách trình bày báo cáo poster mẫu, vui lòng liên hệ văn phòng HOSREM, gặp cô Thanh Hoa.*